

เสาร์วิวัฒน์-การเงิน

● ดัชนีตลาดหุ้นไทยวานนี้ (30 ส.ค.) ปิดที่ 1,546.13 จุด เพิ่มขึ้น 1.98 จุด หรือ 0.13% มูลค่าการซื้อขาย 45,631 ล้านบาท วอลุ่มที่หนาแน่นต่อเนื่องทำให้โบรกเกอร์เริ่มขยับขยายธุรกิจ ล่าสุด **บล.กสิกรไทย** ก็มีขยับรอบใหม่ ด้วยการอัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ชนิดค่าคอมมิชชั่นต่ำกว่าตลาด พร้อมวางระบบซื้อขายเรียลไทม์ สร้างความคึกคักให้การซื้อขายหุ้นต่างประเทศไม่น้อย จนเกิดข้อสงสัยว่า จะคุ้มค้ำมัยกับโปรโมชั่นขนาดนี้

งานนี้ **ธิตี ตันติกุลานันท์** ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย บอกโปรโมชั่นนี้เป็นน้ำจิ้มให้กับผู้ลงทุนได้มีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น เทรดหุ้นไทยแล้วต้องเทรดหุ้นต่างชาติด้วย ในแง่กำไรอาจจะไม่มากนัก ส่วนการแข่งขันโบรกเกอร์ในไทยยังคงดุเดือดเหมือนเดิม แม้วอลุ่มจะทะลุ 5-6 หมื่นล้านบาทต่อวันก็ตาม

● **หุ้นเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)** วานนี้ไต่ระดับขึ้นมาต่อเนื่องพร้อมวอลุ่มที่หนาแน่นตลอดทั้งวัน มุมมองจากนักวิเคราะห์ส่วนมากปรับขึ้นมูลค่าเหมาะสมของราคาหุ้น รวมทั้งปรับเป้าหมายกำไรในปีขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ หุ้นลูกอย่าง ซีพี ออลล์ (CPALL) ที่ราคากระหว่างวันได้มาแตะระดับ 62 บาท ก็ทำให้ CPF ถูกคาดหวังว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

● **หุ้น 'เทคโนเมดิคัล' (TM)** เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

วันแรกวันนี้ (31 ส.ค.) **เสกสรรค์ ธโนปจัย** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บอกว่ามั่นใจว่าราคาซื้อขายวันแรกจะสูงกว่าราคาจองที่ 3 บาท เพราะในช่วงโรดโชว์ 11 จังหวัดที่เพิ่งจบไป ก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักลงทุนกว่า 2,500 คน อีกทั้งช่วงปิดจองวันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่านมาก็พบว่ามีความต้องการจองซื้อหุ้นไอพีโอค่อนข้างสูง ส่วน **สุนทร จรรย์โลงบุตร** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล ก็มั่นใจว่าหุ้นที่เข้าเทรดวันนี้จะยืนเหนือจองได้แน่นอน

ทั้งนี้ เทคโนเมดิคัล เสนอขายหุ้นไอพีโอจำนวน 80 ล้านหุ้น ที่ราคา 3 บาท คิดเป็น P/E ที่ 33 เท่าถูกกว่าค่าเฉลี่ย P/E ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่ 63 เท่า หรือให้ส่วนลดกับนักลงทุน 48%

● **หุ้นพรพรหมเม็ทอล (PPM)** วานนี้ กระโดดมาปิดการซื้อขายที่ 3.22 บาท เพิ่มขึ้น 0.74 บาท หรือ 29.84% มูลค่าการซื้อขาย 70.74 ล้านบาท ตอนนี้อยู่ไม่มีข่าวดีใดๆ เพิ่มเติมให้เห็น นอกจากผลประกอบการงวดไตรมาส 2 ปี 2559 และงวดเดือนแรกปี 2559 ที่พลิกมีกำไร จากที่ขาดทุน โดยไตรมาส 2 บริษัทแจ้งมีกำไรสุทธิ 10.92 ล้านบาท จากงวดเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 10.48 ล้านบาท ส่วนงวด 6 เดือนแรกปีนี้มีกำไรสุทธิ 22.26 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 4.08 ล้านบาท จะเหมาะเอาว่าขยับขึ้นตามวงจรรธุรกิจเหล็กที่เริ่มฟื้นก็ไม่น่าใช่ เพราะก่อนหน้านี้บริษัทมีรุกไปธุรกิจใหม่ ทั้งคอมมูนิตี้มอลล์ และพลังงานทดแทน เพื่อกระจายความเสี่ยง